

สรุปรายงานผลการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
๑	<p>การดำเนินโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"</p>	<p>๑.๑ การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" กิจกรรมที่ ๒,๔ และ ๕ ที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>ข้อตรวจพบ ความก้าวหน้ากิจกรรม โดยมีภาพรวม ดังนี้</p> <p>๑. จังหวัดที่ขอขยายระยะเวลา ส่วนใหญ่ ดำเนินการครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว อาทิ จังหวัดน่าน สระแก้ว อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และจังหวัดสระบุรี เป็นต้น</p> <p>๒. ทุกจังหวัดขอขยายระยะเวลา หลังจากขุดปรับพื้นที่แล้ว มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร่วมกับครัวเรือนวางแผนดำเนินการจัดกิจกรรม กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (เอามื้อสามัคคี) ให้จำนวน ๓ ครั้ง ซึ่งดำเนินการครบถ้วน อาทิ จังหวัดอ่างทอง เป็นต้น</p> <p>๓. จังหวัดส่วนใหญ่ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จการดำเนินโครงการผ่านช่องทางสื่อโซเชียลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไป และผู้สนใจได้มาศึกษาเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบฯ ในวงกว้าง ผ่านสื่อเว็บไซต์ เฟสบุ๊กของ สพจ./สพอ อาทิ จังหวัดพัทลุง ชุมพร เชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน เป็นต้น</p> <p>๔. บางจังหวัดที่ขอขยายระยะเวลา อยู่ระหว่างการดำเนินการกิจกรรมที่ ๕ บูรณาการร่วมพื้นที่ระดับตำบล ซึ่งได้เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้วทุกรายการ อาทิ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรมให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้จังหวัด/อำเภอ จัดเตรียมข้อมูล/เอกสารรายละเอียดโครงการฯ ได้แก่ สำเนาโครงการฯ คู่มือแนวทางการดำเนินงาน เอกสารหลักฐานการเงิน คำสั่งฯ ต่าง ๆ และภาพถ่ายกิจกรรม (ก่อน-หลัง) เพื่อรองรับหน่วยตรวจสอบ (สตง./ปปช./ปปท./อื่น ๆ)</p> <p>๒. กำชับให้จังหวัด/อำเภอ ติดตามสนับสนุนครัวเรือน CLM และ HLM ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี อย่างน้อยเดือนละ ๑-๒ ครั้ง/เดือน เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาพื้นที่ให้สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด</p> <p>๓. ส่งเสริมให้ครัวเรือน CLM และ HLM สร้างเครือข่ายกัน และให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกันในรูปแบบออนไลน์ ตามความเหมาะสม เช่น กลุ่มไลน์ และกลุ่ม Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่</p>	<p>จังหวัดสระแก้ว</p> <p>แนวทางการดำเนินการเพื่อสร้างที่ยั่งยืนแบ่งเป็นระยะดังนี้</p> <p>๑. การบริหารจัดการโครงการภายในระยะเวลา ๑ ปี</p> <p>๑.๑ วิธีการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา พัฒนาชุมชนทั้งระดับตำบลและระดับครัวเรือน</p> <p>.๑) สร้างวิทยากรส่งเสริมการเรียนรู้ที่ปฏิบัติจริงจนเกิดผลสำเร็จ</p> <p>๒) จัดทำแผนผังหรือขั้นตอนการเรียนรู้ มีหลักสูตรการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการและภูมิสังคม (หลักสูตร=หลักสูตรท้องถิ่น) เน้นการลงมือปฏิบัติ</p> <p>๓) มีการบันทึกข้อมูลผู้ให้บริการที่มาเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมพร้อมการประเมินผล</p> <p>๔) การบริหารการใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์</p> <p>๔.๑) จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการดำเนินงาน</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>๑) สภาพพื้นที่บางแปลง น้ำท่วมขัง ดินมีความอ่อนตัวทำให้เกิดปัญหา ดินสไลด์ บริเวณตะพักบางจุด แก้ไขโดยนายช่างที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการแก้ไขโดยมิใช่ค่าจัดทำแนวกำแพงกันดินเพื่อดำเนินงานเร่งด่วนทางด้านข้างของมวลดินหรือของไหล อาทิ จังหวัดสระบุรี เป็นต้น</p> <p>๒) ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามกำหนด จำนวน ๑๓ แปลง เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๖๕๓,๐๙๐.๘๙ บาท พบปัญหาการรายงานของนายช่างผู้ควบคุมงานล่าช้า และการบริหารสัญญาได้แก่ จังหวัดลำปาง</p> <p>๑.๒ แนวทางการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน</p> <p>ข้อตรวจพบ ความก้าวหน้ากิจกรรม โดยมีภาพรวม ดังนี้</p> <p>๑. จังหวัดส่วนใหญ่ ได้กำหนดแผนลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และพูดคุยกับเจ้าของแปลงในการพัฒนาพื้นที่ สม่่าเสมอ อาทิ จังหวัดเพชรบุรี ปราจีนบุรี และจังหวัดอ่างทอง เป็นต้น</p> <p>๒. จังหวัดส่วนใหญ่ กำหนดให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอต้องจัดทำแผนการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบฯ ให้เกิดความยั่งยืน และรายงานผลการดำเนินงาน อาทิ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น</p> <p>๓. บางจังหวัด มีการจัดตั้ง “เครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และโคก หนอง นา โมเดล” ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เดือนละ ๑ ครั้ง อาทิ จังหวัด</p>	<p>ดำเนินการในแปลงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มได้</p> <p>๔. ขอให้เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ของการดำเนินงาน</p>	<p>๔.๒) จัดทำกฎเกณฑ์ ระเบียบหรือข้อตกลงที่ใช้ในการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ และมีการจัดทำแผนการดำเนินงานและขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้</p> <p>๒. การบริหารจัดการภายหลังจากสิ้นสุดโครงการระยะเวลา ๒-๕ ปี</p> <p>๒.๑ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจดทะเบียนสินค้า OTOP</p> <p>๑) สินค้าเกษตรสนับสนุนให้ได้รับมาตรฐาน เช่น SDPGs, GAP, GLOBAL GAP</p> <p>๒) สินค้าแปรรูป ประเภทอาหารสนับสนุนให้ได้รับมาตรฐาน อย., GMP, HACCP</p> <p>๓) สินค้าแปรรูป ประเภทเครื่องใช้สนับสนุนให้ได้รับมาตรฐาน มผช. หรือมาตรฐานอุตสาหกรรมอื่น ๆ</p> <p>๒.๒ สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเครือข่าย และวิสาหกิจชุมชน</p> <p>๒.๓ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ มีการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างการรับรู้และสร้างมูลค่าเพิ่ม</p> <p>๒.๔ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่นให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>สมุทรสงคราม แพร่ อำนาจเจริญ สุโขทัย และจังหวัดนครนายก เป็นต้น</p> <p>๔. บางจังหวัด การกำหนดรูปแบบระบบการรายงาน ระบบการติดตามสนับสนุน ตลอดจนการประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด อาทิ จังหวัดแพร่ พิษณุโลก และจังหวัดอ่างทอง เป็นต้น</p> <p>๕. บางจังหวัด ได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อสนับสนุนและติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินฯ อาทิ จังหวัดน่าน และจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นต้น</p> <p>๖. บางจังหวัด ดำเนินการจัดประชุม ๗ ภาคีเครือข่าย เพื่อวางระบบและวางแผนการใช้งานครุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่เรียนรู้ รวมถึงมีการทดสอบระบบการใช้งานครุภัณฑ์ทุกเครื่องในทุกแปลงแล้วมีการวางแผนการดำเนินการเพื่อให้เป็นพื้นที่ต้นแบบเป็นศูนย์การเรียนรู้ ในระยะเวลา ๕ ปี อาทิ จังหวัดสระบุรี ด้วยแนวทาง</p> <p>๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ และที่ปรึกษา</p> <p>๖.๒ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนระบบ ๓ ประการ คือ ระบบความรู้ ระบบข้อมูล และระบบเครือข่ายภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคราชการ</p> <p>๖.๓ หากประชาชนในหมู่บ้าน ตำบล ที่มีความประสงค์จะขอใช้ครุภัณฑ์ มีความประสงค์ในการยืมครุภัณฑ์ใช้ให้ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ</p>		<p>๓. การติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานโครงการ</p> <p>๔. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ สนับสนุนการดำเนินงานและขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ช่วยแก้ไขปัญหาให้คำปรึกษา สนับสนุน วิชาการ เอกสาร ข้อมูล แก่ศูนย์เรียนรู้</p> <p>จังหวัดกาญจนบุรี</p> <p>กำหนดแนวทางการขับเคลื่อน “โคก หนอง นา พช. กาญจนบุรี” ออกเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ สร้างระบบเกษตรกรรมแบบยั่งยืนปลอดภัยสารเคมี และผลิตสมุนไพร เพื่อยกระดับอาหาร ให้เป็นยาที่สามารถต้านทานโรคต่าง ๆ ระยะที่ ๒ ยกระดับการแปรรูปผลผลิตในพื้นที่ และส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เพื่อสร้างวิสาหกิจชุมชน และระยะที่ ๓ สนับสนุนต่อยอดให้กับชุมชนในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน</p> <p>จังหวัดพิษณุโลก</p> <p>จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ แบ่งระดับตามเกณฑ์การประเมิน ๓ ระดับดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับ A ระดับสร้าง ๘๑-๑๐๐ คะแนน (พื้นที่ต้นแบบสู่การขยายผล) - ระดับ B ระดับเสริม ๕๑-๘๐ คะแนน (พื้นที่พัฒนาสู่ต้นแบบ)

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๖.๔ หากมีการนำวัสดุกลับมาใช้กับครุภัณฑ์ ในพื้นที่แปลง CLM มีการทำข้อตกลงในการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่อง และค่ากระแสไฟฟ้า</p> <p>๖.๕ กำหนดมาตรการดูแลรักษาครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น ระบบไฟฟ้าให้มีค่าบำรุงรักษาเครื่องในระหว่างการใช้งานทุกครั้ง รวมทั้งมีการจ่ายค่าไฟฟ้าตามการใช้งานจริง</p>		<p>- ระดับ C ระดับซ่อม ๐-๔๐ คะแนน (พื้นที่ปรับตัวสู่การพัฒนา</p>
๒	<p>โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕</p>	<p>๒.๑ กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. จังหวัดส่วนใหญ่ อยู่ระหว่างการดำเนินการขุดปรับ และการตรวจรับ อาทิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เชียงราย เพชรบุรี พะเยา น่าน จันทบุรี สระแก้ว ตราด และจังหวัดอุดรดิติถ์ เป็นต้น</p> <p>๒. บางจังหวัด ดำเนินการปรับพื้นที่เสร็จสิ้นแล้ว ครบทุกแปลง อาทิ จังหวัดสมุทรสงคราม สุโขทัย และจังหวัดนครนายก เป็นต้น</p> <p>๓. บางจังหวัด ดำเนินการส่งคืนเงิน เบิกจ่ายตามปริมาณงานจริง เนื่องจากปริมาตรดินไม่เพียงพอ อาทิ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง เป็นต้น</p> <p>๒.๒ การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้านตามแผนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่กรมฯ ได้กำหนด</p> <p>๑. ทุกจังหวัด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์การฝึกปฏิบัติให้กับครอบครัวพัฒนา สำหรับฝึกปฏิบัติร่วมกัน โดยลงมือทำ ปฏิบัติจริงปฏิบัติร่วมกัน ที่สอดคล้องตามความต้องการของหมู่บ้านเป็นหลัก โดยเชื่อมโยงกับพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา”</p> <p>๒. จังหวัดส่วนใหญ่ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินการในไตรมาส ๑-๒ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายและจัดกิจกรรม</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรม ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ขอให้ดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ครอบคลุมสอดคล้องกับผลการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๔ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด และผลการประเมินความสมบูรณ์รวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (GVH) ครั้งที่ ๑</p> <p>๒. ขอให้จังหวัดกำหนดแผนการขุดปรับพื้นที่ และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับกรมฯ และรัฐบาล ทั้งนี้ หากมีงบประมาณเหลือจ่ายให้ทำหนังสือแจ้งส่งเงินคืนกรมฯ ทราบโดยเร็ว</p> <p>๓. ขอให้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานโยธาธิการ และผังเมือง และภาคีในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนชาย่างในการทำหน้าที่ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>ตามแนวทางที่กำหนดครบถ้วนแล้ว อาทิ จังหวัดน่าน แพร่ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น</p> <p>๒. บางจังหวัด ที่ได้การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตามแผนการปฏิบัติการ ในไตรมาสที่ ๓ อยู่ระหว่างจัดทำโครงการเสนออนุมัติ อาทิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดสระบุรี เป็นต้น</p> <p>๓. บางจังหวัด กำหนดวันเอาหม้อสามัคคี ในแปลงพื้นที่โคก หนอง นา โมเดล ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างปล่อยให้ดินจับตัวหลังจากการดำเนินการปรับพื้นที่เสร็จสิ้น อาทิ จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นต้น</p> <p>๒.๓ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๔ ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. บางจังหวัด ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ อาทิ จังหวัดแพร่ และจังหวัดนครนายก เป็นต้น</p> <p>๒. บางจังหวัด อยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินการให้เสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี อาทิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดปราจีนบุรี เป็นต้น</p> <p>ปัญหา อุปสรรค</p> <p>๑. ไม่สามารถเบิกจ่ายได้เต็มจำนวน เนื่องจากสภาพดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว พื้นที่ใกล้แม่น้ำใหญ่ ไม่สามารถขุดได้ลึกซึ่งจะทำให้ดินเกิดการสไลด์ อาทิ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น</p> <p>๒. บางจังหวัด ขอเปลี่ยนแปลงที่เป้าหมาย เนื่องจากแปลงที่สำรวจไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการเปลี่ยนแปลงในด้านกายภาพ เช่น มีการขุดปรับพื้นที่จากเจ้าของแปลงแล้ว มีการขุด</p>	<p>๔. ขอให้จังหวัด/อำเภอ ได้ใช้พื้นที่แปลง (HLM/CLM) ที่ดำเนินการแล้ว ประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างให้กับแปลงหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในลักษณะเชื่อมโยง เมืองพี่ เมืองน้อง</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>บ่อแล้ว เจ้าของแปลงตัดลินไฉยยกเลิกการสมัคร อาทิจังหวัดตาก เพชรบูรณ์ และจังหวัดอ่างทอง เป็นต้น</p> <p>๓. บางจังหวัด อยู่ระหว่างรอรหัสงบประมาณ จำนวน ๑ แปลง เนื่องจากเปลี่ยนพื้นที่ อาทิจังหวัดจันทบุรี เป็นต้น</p> <p>๔. บางจังหวัด ต้องเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการ ในหมู่บ้านเดิม เนื่องจากครัวเรือนเป้าหมายเดิมขอสิทธิ งบเหลืองปี อาทิจังหวัดปราจีนบุรี เป็นต้น</p> <p>แนวทางแก้ไข</p> <p>๑. บางแปลงต้องรอให้น้ำในแปลงพื้นที่ขุดให้แห้ง เพื่อให้เครื่องจักรลงทำงานได้ (ไม่ยุบ ไม่จม) และเร่งดำเนินการขุดปรับพื้นที่ให้แล้วเสร็จ โดยเร็วต่อไป อาทิจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น</p> <p>๒ บางจังหวัด ดำเนินจัดเวทีประชาคม เพื่อหาครัวเรือนเป้าหมายที่สนใจเข้าร่วมโครงการทดแทนครัวเรือนเดิม หรือสลับจำนวนเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรจากกรมฯ โดยการเปลี่ยนอำเภอ ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงพื้นที่ จากกรมการพัฒนาชุมชนเรียบร้อยแล้ว อาทิจังหวัดตาก ปราจีนบุรี และจังหวัดอ่างทอง เป็นต้น</p>		
๓	<p>การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>๓.๑ ผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายและวิเคราะห์ข้อมูล ๔ ท (ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร ทางออก) และการบันทึกข้อมูลการแก้ไขปัญหาในระบบ TPMAP Logbook</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. ทุกจังหวัด ดำเนินการตรวจเยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมาย และวิเคราะห์ข้อมูล ๔ ท ครัวเรือนตามเป้าหมาย ปี ๒๕๖๕ โดยใช้แบบแผนครัวเรือน (ศจพ.๓) และบันทึก</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรมให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ขอให้ประสานการบูรณาการทุกภาคส่วนด้วยการมุ่งเน้นแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้ง ๗ ภาคี ตลอดทั้งใช้หลัก "บวร" ในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือน</p>	<p>จังหวัดตราด</p> <p>การติดตามการดำเนินงาน กำหนดแผนการกำกับติดตามไว้ ดังนี้</p> <p>๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ๒ คน ได้แก่</p> <p>-นายกีฬชัย เทพวรชัย กำกับดูแลพื้นที่อำเภอเขาสมิง อำเภอแหลมงอบ อำเภอเกาะช้าง และอำเภอเกาะกูด</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>ลงในระบบ TPMAP Logbook ปี ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ อาทิ จังหวัดสมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี แพร่ ปราชินบุรี สระแก้ว สระบุรี เชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน เป็นต้น</p> <p>๒. ทุกจังหวัด ทีมปฏิบัติการและทีมพี่เลี้ยงมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของครีวเรือน ค้นหาองค์ความรู้ ทักษะ ความรู้ความสามารถด้านอาชีพ ร่วมเสนอแนะ แนะนำทางออก พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น</p> <p>๓.๒ ความก้าวหน้าการจำแนกประเภทครีวเรือน และแนวทางให้ความช่วยเหลือ ในระบบ TPMAP Logbook</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. จังหวัดส่วนใหญ่ อยู่ระหว่างการจำแนกประเภทฯ เนื่องจากทีมปฏิบัติการฯ กำลังตรวจสอบข้อมูลครีวเรือนที่ “ไม่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ” หากเข้าใจผิด คือ ครีวเรือนที่ไม่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือมีขีดความสามารถในการพัฒนาตนเอง หรือนำคำแนะนำของทีมพี่เลี้ยงมาปรับปรุงแก้ไขจนพ้นสภาพปัญหาได้ ก็จะแจ้งทีมพี่เลี้ยงปรับปรุงข้อมูลเป็น “ครีวเรือนพัฒนาได้ อาทิ จังหวัดน่าน จันทบุรี ตาก และจังหวัดอ่างทอง เป็นต้น</p> <p>๒. บางจังหวัด ดำเนินการจำแนกประเภทครีวเรือน และแนวทางให้ความช่วยเหลือในระบบ TPMAP Logbook โดยทีมปฏิบัติการและพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ ครบถ้วนแล้ว อาทิ จังหวัดสมุทรสงคราม อุดรดิตถ์ เชียงราย เพชรบุรี และจังหวัดแพร่ เป็นต้น</p> <p>๓. จังหวัดส่วนใหญ่ โดย ศจพ.อ. กำหนดและเตรียมการจัดประชุมเสนอโครงการ/กิจกรรม บูรณาการความช่วยเหลือ</p>	<p>เป้าหมายครอบคลุมทุกมิติปัญหา และการแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นในระดับอำเภอนำเมนูแก้จนไปปรับใช้ กรณีไม่มีเมนูแก้จนให้แก้ไขตามภารกิจอำนาจหน้าที่</p> <p>๒. ขอให้ปฏิบัติตามแนวทางและกรอบระยะเวลาที่กำหนด ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบครีวเรือนตามข้อมูล TPMAP ปี ๒๕๖๕ รวมไปถึงครีวเรือนตกหล่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดของ TPMAP ๑๗ ตัวชี้วัดให้บันทึกเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือให้ทีมพี่เลี้ยงวิเคราะห์สภาพปัญหา และใช้ปฏิบัติการ ๔ท (ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร และทางออก) ทุกครีวเรือน และสมาชิกทุกคน</p> <p>๓. ขอให้จำแนกประเภทครีวเรือนให้พิจารณาว่าเป็นครีวเรือนเป้าหมายประเภทสงเคราะห์ หรือพัฒนาได้ , ทีมปฏิบัติการจัดประเภท สังเคราะห์ และจำแนกเป็นรายโครงการ/กิจกรรมรายมิติ เพื่อเสนอ ศจพ.อ. บูรณาการให้ความช่วยเหลือ จังหวัดรวบรวมแบบรายงาน ศจพ.๔ ระดับจังหวัด เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>-นายณรงค์ เทพเสนา กำกับดูแลพื้นที่อำเภอเมืองตราด อำเภอคลองใหญ่ และอำเภอบ่อไร่</p> <p>๒. หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้กำกับดูแลครีวเรือนยากจนเป้าหมายจำนวน ๙๕ คน ติดตามอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง โดยให้รายงาน ศจพ.จ. ทุกวันที่ ๑๕ และวันที่ ๒๕ ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป</p> <p>๓. ทีมพี่เลี้ยงร่วมติดตามการให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด (Intensive Care) อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง โดยให้รายงาน ศจพ.อ. ทุกวันที่ ๑ และวันที่ ๑๕ ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป</p> <p>การรายงานผลการดำเนินงาน กำหนดแผนการรายงานผลการดำเนินงานไว้ ดังนี้</p> <p>๑. ศจพ.อ. รายงานผลการดำเนินงานให้ ศจพ.จ. ทุกวันที่ ๑๐ และวันที่ ๒๐ ของเดือน</p> <p>๒. นายอำเภอรายงานผลความก้าวหน้าในที่ประชุมประจำเดือนกรมการจังหวัดเดือนละ ๑ ครั้ง ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>เป็นรายคน รายมิติ โดยรวบรวมแบบ ศจพ.๔ ระดับตำบล ให้เป็นภาพรวมระดับอำเภอ และกำหนดตามแบบรายงาน ส่งจังหวัด ส่งเป็น ไฟล์ Excel ภายในวันที่ ๒๕-๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ อาทิ จังหวัดแพร่ น่าน และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น</p> <p>๓.๓ การบูรณาการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นของหน่วยงานภาคี ตามสภาพปัญหาแก่บุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย ที่ผ่านการตรวจสอบในระบบ Logbook</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>ระดับจังหวัด</p> <p>๑. ทุกจังหวัด โดย คจพ.จ. ประชุมติดตามความก้าวหน้า การขับเคลื่อนการดำเนินงาน พิจารณาการให้ความช่วยเหลือ ครัวเรือนเป้าหมายแบบพุ่งเป้า แก้ไขให้ตรงจุด เพื่อให้ครัวเรือน เป้าหมาย พ้นจากความยากจนตามแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว อาทิ จังหวัดสมุทรสงคราม เชียงราย และจังหวัด อุตรดิตถ์ เป็นต้น</p> <p>๒. ทุกจังหวัด มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบ อำเภอ ใช้หลัก บวร ในการดำเนินงานในระดับพื้นที่ บูรณาการ ทุกภาคส่วน มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบแต่ละอำเภอ พร้อมทั้งได้นำข้อสังเกตและกระบวนการขับเคลื่อนที่ของจังหวัด. มาปรับใช้ในหลายจังหวัด อาทิ จังหวัดพะเยา ปราจีนบุรี และจังหวัดตราด เป็นต้น</p> <p>๓. จังหวัดส่วนใหญ่ ได้กำหนดแบบรายงานการติดตาม และการช่วยเหลือครัวเรือนตามสภาพปัญหา ของหน่วยงานภาคี และของอำเภอทุกอำเภอ โดยให้รายงานต่อสำนักงาน</p>	<p>รูปแบบ Excel ส่งให้กรมการพัฒนา ชุมชน ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕</p> <p>๔. ขอให้ เสริมสร้าง ศักยภาพ ให้กับทีมปฏิบัติการและทีมพี่เลี้ยง ให้มีองค์ความรู้ความเข้าใจ จิตอาสา และเข้าใจในสถานะเศรษฐกิจ สังคม ตามสถานการณ์ปัจจุบัน</p> <p>๕. ขอให้ ศจพ.อ. จัดทำระบบติดตาม ผลการดำเนินงาน ด้วยการจัดประชุม เป็นระยะ ๆ พร้อมทั้งจัดทำผังหรือ แผน ที่ ครัว เรือน เป้า มายาย ที่จะต้องได้รับการแก้ไขปัญหา</p>	<p>๓. ศจพ.จ. จัดประชุมหัวหน้าส่วน ราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อ ติดตาม ผล ความ ก้าว หน้า และประเมินผลการดำเนินงานทุกวันที่ ๒๐ ของเดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป</p> <p>๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำกับ ติดตาม การรายงานผลผ่านระบบ TMAP Logbook ระหว่างเดือนมีนาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งดำเนินการโดย ทีม ปฏิบัติ การฯ และทีม พี่ เลี้ยง ต้องบันทึกกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน การวิเคราะห์สภาพปัญหา และให้ ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง</p> <p>การสื่อสาร สร้างการรับรู้ ให้ ศจพ.จ. และ ศจพ.อ. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ทุกช่องทาง และสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดตราดจัดทำคลิปวิดีโอ “แก๊งคนตราด” อย่างน้อยเดือนละ ๑ คลิป ตั้งแต่มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>พัฒนาชุมชนจังหวัด ในฐานะเลขา คจพ.จ. ทุกวันที่ ๒๐ ของเดือน และรายงานความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกวันศุกร์ อาทิ จังหวัดแพร่ และจังหวัดตราด เป็นต้น</p> <p>๔. ทุกจังหวัด มีการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้</p> <p>๔.๑ หลายจังหวัด ได้มี MOTTO ของจังหวัดในการสื่อสารสร้างภาพลักษณ์ อาทิ จังหวัดนครราชสีมา “ผู้ว่าฯ วิเชียร ช่วยได้” จังหวัดแพร่ “รวมพลังคนแพร่ แก้จน change for good” และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา “คนอยุธยา ห่วงใยกัน” เป็นต้น</p> <p>๔.๒ จังหวัดส่วนใหญ่ กำหนดให้ คจพ.จ./คจพ.อ ต้องจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยจัดทำสื่อวีดิทัศน์ผลสำเร็จการขจัดความยากจน ทุกอำเภอ และเผยแพร่ออนไลน์ เช่น Facebook, Line YouTube อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>๕. บางจังหวัด ได้ประสานงานร่วมมือกับ ๗ ภาคีการพัฒนา เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือ โดยจำแนกตามรายมิติ อาทิจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดแพร่ เป็นต้น</p> <p>ระดับอำเภอ</p> <p>๑. อำเภอส่วนใหญ่ อยู่ระหว่างที่ทิมปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ ในระดับพื้นที่ เร่งสรุปข้อมูลลงในแบบ ศจพ.๔ เพื่อนำเสนอศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ อำเภอ (ศจพ.อ.) เพื่อบูรณาการให้การช่วยเหลือ อาทิ จังหวัดตาก และจังหวัดอ่างทอง เป็นต้น</p> <p>๒. อำเภอส่วนใหญ่ ดำเนินการบูรณาการกับหน่วยงานภายในจังหวัดและภาคีเครือข่าย รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน ในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับครัวเรือเป้าหมาย อาทิ จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก สระบุรี และจังหวัดอ่างทอง เป็นต้น ในด้าน</p> <p>๒.๑) การมอบถุงยังชีพเครื่องใช้อุปโภคบริโภค</p>		

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๒.๒) การมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว/ต้นผักสวนครัว</p> <p>๒.๓) การมอบไก่พื้นบ้าน</p> <p>๒.๔) การปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมบ้านเรือน</p> <p>ปัญหา อุปสรรค</p> <p>๑. บางจังหวัด การประมวลผลของระบบ TPMAP มีความล่าช้า ส่งผลต่อการบันทึกข้อมูล ทำให้ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด อาทิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นครนายก ตาก และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น</p> <p>๒. ระบบ TPMAP มีความยุ่งยากด้านการใช้และออกรายงาน เป็นรายครัวเรือน รวมถึงแสดงรายงานยังแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น รายงานปัญหาและกิจกรรมให้การช่วยเหลือแสดงแต่บ้านเลขที่ ไม่แสดงชื่อครัวเรือน ต้องแก้ไขโดยใช้แบบรายงาน Manual (ศจพ.๓/ศจพ.๔) อาทิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตาก และจังหวัดสระบุรี เป็นต้น</p> <p>๓. ข้อจำกัดในเรื่องการใช้งบประมาณของทางราชการ เช่น หมวดการใช้จ่ายเงิน ทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้ทั้งหมดที่ เนื่องจากติดปัญหาระเบียบเกี่ยวกับการใช้เงินงบประมาณ อาทิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดสระบุรี เป็นต้น</p> <p>๔. จังหวัดส่วนใหญ่ ภาคเหนือ โดยเฉพาะอำเภอที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ภูเขา และบริเวณชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้การเข้าพื้นที่เป็นไปได้ยากลำบาก กับระยะเวลาการดำเนินการกระชั้นชิด อาทิ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำพูน เป็นต้น</p> <p>๕. กรณีประชากรแฝงที่มาอาศัยอยู่ในจังหวัด มีการย้ายที่อยู่อาศัยและไม่ทราบที่อยู่ใหม่ ทำให้ไม่สามารถจัดเก็บ ศจพ.๓ มาบันทึกในระบบ Logbook ได้ อาทิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์</p>		

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>เทศบาลเมืองอำเภอหัวหิน ประมาณ ๑๑๔ คริว เรือน เป็นต้น แก้ไขเบื้องต้นโดยให้ประธานชุมชนรับรองว่าไม่อยู่พื้นที่แล้ว</p> <p>แนวทางแก้ไข :</p> <p>๑. มอบหมายให้อำเภอทบทวนการวิเคราะห์ ๔ ท และ รายละเอียดของปัญหาและปรับปรุงแก้ไขการบันทึกข้อมูล ในระบบ Logbook ภายใน ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ อาทิ จังหวัดตราด เป็นต้น</p> <p>๒. แจ้งปัญหาไปยังผู้ควบคุมระบบและผู้พัฒนาโปรแกรม พร้อมทั้งติดตามข้อมูลรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่าง ใกล้ชิด และส่งต่อข้อมูลการดำเนินงานของระบบให้อำเภอ และทีมพี่เลี้ยงทราบ อาทิ จังหวัดนครนายก เป็นต้น</p> <p>๓. เนื่องจากในการบันทึกข้อมูลระบบ TPMAP Logbook ที่ไม่เสถียร ให้ทีมพี่เลี้ยงเก็บข้อมูลในแบบ ศจพ.๓ ก่อน แล้วค่อย บันทึกข้อมูลในระบบ อาทิ จังหวัดอ่างทอง เป็นต้น</p>		
๔	การดำเนินงานกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี	<p>๔.๑ การบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระให้ลดลงได้ตาม เป้าหมายที่กำหนด</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ทุกจังหวัด ได้ดำเนินการติดตามผลและเร่งรัดการดำเนินการ บริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระให้ลดลงได้ตามเป้าหมาย ที่กำหนด เป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๒. ทุกจังหวัด ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและขั้นตอน การบริหารจัดการหนี้ฯ อย่างสม่ำเสมอ อาทิ ทีมจังหวัดร่วมลง พื้นที่ติดตามหนี้ค้างชำระเกินกำหนด จัดทำฐานข้อมูลลูกหนี้ที่เกิน กำหนดชำระ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน โดยจำแนกรายอำเภอ</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรม ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/ อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ขอให้บูรณาการกับองค์กรสตรี ติดตามการบริหารจัดการหนี้ค้าง ชำระให้ลดลงตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>๒. ขอให้ติดตามการนำเงิน คุ้ม ไปประกอบอาชีพ สนับสนุน การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการประชาสัมพันธ์ผลผลิตหรือสินค้า ของกองทุนฯ เพื่อสร้างรายได้ ให้กับสมาชิกกองทุนที่กู้ยืมเงิน</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>ปรับโครงสร้างหนี้ รับสภาพหนี้ หรือดำเนินคดี อาทิ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เชียงราย และจังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น</p> <p>๓. ทุกจังหวัด จัดหนังสือแจ้งเตือนถึงกลุ่มสมาชิกผู้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก่อนถึงกำหนดชำระล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน เพื่อให้ลูกหนี้ได้เตรียมดำเนินการชำระหนี้ พร้อมทั้งส่งสำเนาหนังสือแจ้งเตือน ให้อำเภอได้รับทราบข้อมูล อาทิ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น</p> <p>๔. ผลการบริหารจัดการร้อยละหนี้เกินกำหนดลดลง คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ พบว่ามีผลการดำเนินการที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดแล้ว ๔ จังหวัด คือ จังหวัดสุโขทัย อ่างทอง สมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร (ข้อมูลวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕)</p> <p>๖.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ทุกจังหวัด ได้เร่งรัดให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ให้เบิกจ่ายให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนด ปฏิทินงานควบคุมการเบิกจ่ายไตรมาส</p> <p>๒. จังหวัดส่วนใหญ่ ที่มีเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนคงเหลือ ได้ดำเนินการโอนคืนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เรียบร้อยแล้ว อาทิ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดแพร่ เป็นต้น</p> <p>๓. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในภาพรวม มีผลการเบิกจ่ายน้อยสุด ๕ อันดับแรก</p> <p>๓.๑ สมุทรสงคราม ๓.๕๗%</p> <p>๓.๒ สมุทรปราการ ๑๓.๒๖%</p> <p>๓.๓ จันทบุรี ๑๕.๙๐%</p>	<p>ไป และสามารถชำระคืนเงินกู้ได้ตามกำหนด</p> <p>๓. ขอให้อนุมัติเงินทุนหมุนเวียนให้พิจารณาด้วยความรอบคอบ เป็นไปเพื่อการประกอบอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. ขอให้กำหนดมาตรการในการติดตามหนี้ค้างชำระ เช่น วิเคราะห์แยกสถานะลูกหนี้ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน โดยวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ให้อำเภอรายงานผลการติดตามหนี้พร้อมจัดทำเอกสารหลักฐานการไปติดตามหนี้ทุกครั้ง และเฝ้าระวังลูกหนี้ค้างชำระก่อนที่จะหมดอายุความ</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๓.๔ ลิงห์บุรี ๑๘.๔๔%</p> <p>๓.๕ สุพรรณบุรี ๑๘.๘๙%</p> <p>ปัญหา อุปสรรค</p> <p>๑. บางจังหวัด ลูกหนี้ที่จะครบกำหนดชำระหนี้หลังจากได้เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ ตามประกาศฉบับที่ ๑ และ ๒ และประกาศฉบับที่ ๓ ยังไม่มีความสามารถชำระหนี้ได้ อาทิ จังหวัดพะเยา ตาก อุตรดิตถ์ และจังหวัดสระบุรี เป็นต้น</p> <p>๒. บางจังหวัดลูกหนี้ส่วนใหญ่ เป็นกรณีที่อนุมัติในปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ โดยบางรายย้ายหนีไปอยู่ต่างจังหวัด บางรายเป็นผู้สูงอายุ ขาดรายได้ประจำ ลูกหนี้บางรายเป็นผู้พิการที่ไม่มีรายได้ และบางโครงการผู้กู้รวมเสียชีวิต อาทิ จังหวัดตราด และจังหวัดนครนายก เป็นต้น</p> <p>๓. บางจังหวัด เมื่อปรับโครงสร้างหนี้แล้ว ลูกหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ได้น้อยกว่าที่ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในแต่ละงวด ลูกหนี้อ้างว่าไม่มีรายได้เพิ่ม หรือไม่พอชำระหนี้ อาทิ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น</p> <p>ข้อเสนอจังหวัด</p> <p>๑. กรณีกลุ่มยื่นแบบขอปรับโครงสร้างหนี้ และขอลดอัตราดอกเบี้ยผิคนัด จังหวัดอนุมัติแล้ว น่าจะให้จังหวัด สามารถบริหารจัดการลูกหนี้ให้ปรับโครงสร้างหนี้ในระบบ SARA ให้เป็นไปตามความประสงค์ของลูกหนี้ได้เลย ไม่ต้องรอให้กรมฯ อนุมัติให้ลดอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้เพื่อให้ยอดลูกหนี้ลดลงให้เป็นปัจจุบัน อาทิ จังหวัดเชียงราย เป็นต้น</p> <p>๒. เชิญลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสมัครเข้ากลุ่มไลน์ แจ้งเตือน เพื่อกระตุ้นเตือนลูกหนี้ให้ชำระหนี้ตามกำหนด อาทิ จังหวัดสระบุรี เป็นต้น</p>		

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
๕.	<p>การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๕</p>	<p>๕.๑ แนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูล ให้บรรลุเป้าหมาย ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ทุกจังหวัด ได้จัดทำทะเบียนพื้นที่ และจัดทำคำสั่งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ทุกระดับ และจัดทำแผนบริหารการจัดเก็บข้อมูล</p> <p>๒. จังหวัดส่วนใหญ่ ติดตามผลความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูล ในระดับอำเภออย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกวัน และได้เร่งรัดให้อำเภอที่ยังไม่มีผลการจัดเก็บเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย อาทิ จังหวัดเชียงราย อุตรดิตถ์ และจังหวัดสระบุรี เป็นต้น</p> <p>๓. จังหวัดส่วนใหญ่ ดำเนินการสนับสนุนและติดตามการบันทึกข้อมูล และให้รายงานผลการจัดเก็บในการบันทึกข้อมูล เป็น Infographic เป็นประจำทุกสัปดาห์เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการที่รับผิดชอบ อาทิ จังหวัดสมุทรสงคราม จันทบุรี ตราด นครนายก และจังหวัดอ่างทอง เป็นต้น</p> <p>๔. จังหวัดส่วนใหญ่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน จปฐ. ติดตามสนับสนุนการประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลในระดับพื้นที่ ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม จปฐ. ให้ทุกอำเภอ อาทิ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดสระบุรี เป็นต้น</p> <p>๕. ทุกจังหวัด ขอให้อำเภอตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งเมื่ออัปเดตข้อมูลแล้ว โดยเฉพาะข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด และครัวเรือนเป้าหมายที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้ในปีที่ผ่านมา</p> <p>๖. จังหวัดส่วนใหญ่ รมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับจังหวัด/อำเภอ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสปอตวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียง</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรม ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ขอให้บริหารการจัดเก็บ และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแนวทาง และระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. กำชับให้จังหวัดได้วางแผนการจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมทุกระดับ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด ๑๙ และติดตามสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล ให้แล้วเสร็จตามห้วงเวลาที่กำหนด</p> <p>๓. ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคน สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ดีแก่ประชาชนต่อโครงการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการจัดเก็บข้อมูล</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>แห่งประเทศไทยจังหวัด และแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ อาทิ จังหวัดน่าน และจังหวัดสระบุรี เป็นต้น</p> <p>๗. บางจังหวัด เน้นย้ำให้ผู้บันทึกข้อมูลของแต่ละอำเภอ บันทึก ๑ รหัสต่อ ๑ หมู่บ้าน ไม่ให้บันทึก ๑ หมู่บ้านในหลายรหัส เพื่อสะดวกในขั้นตอนการปรับแก้ไขข้อมูล ไม่เสียเวลาในการค้นหารหัสผู้บันทึกของครัวเรือนที่จะดำเนินการแก้ไข อาทิ จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น</p> <p>๘. ความคืบหน้าการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๕</p> <p>ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕</p> <p>๘.๑ การบริหารจัดการเก็บข้อมูลได้จำนวนสูงสุด ๕ อันดับแรก</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) สุโขทัย ๘๑.๘๕ % ๒) มหาสารคาม ๖๖.๕๖ % ๓) สกลนคร ๖๑.๖๐ % ๔) สตูล ๕๘.๒๒ % ๕) ราชบุรี ๕๗.๕๔ % <p>๘.๒ การบริหารจัดการเก็บข้อมูลได้จำนวนน้อยสุด ๕ อันดับแรก</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ภูเก็ต ๑.๐๑ % ๒) แม่ฮ่องสอน ๑.๗๔ % ๓) สมุทรสงคราม ๓.๗๕ % ๔) ลำพูน ๔.๘๙ % ๕) พัทลุง ๘.๓๖ % <p>๕.๒ การบริหารงบประมาณการจัดเก็บข้อมูล</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ทุกจังหวัด กำหนดให้ทุกอำเภอดำเนินการยืมเงินราชการที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลตามแผนงบประมาณ 		

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๒. จังหวัดส่วนใหญ่ จัดกิจกรรมรณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบโรลอัพและใบปลิว โดยดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว อาทิ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดจันทบุรี เป็นต้น</p> <p>๓. จังหวัดส่วนใหญ่ แจ้งให้อำเภอเตรียมพร้อมการจัดทำโครงการเพื่อเสนออนุมัติดำเนินการ ทันทีที่กรมฯ อนุมัติงบประมาณการจัดเก็บข้อมูลฯ ในครั้งที่ ๒ อาทิ จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น</p> <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>๑. ช่วงเดือนเมษายน เป็นช่วงเวลาที่มิวันหยุดราชการ และเทศกาลสงกรานต์ มีการจัดกิจกรรมในระดับพื้นที่ค่อนข้างมาก บางอำเภอไม่สามารถจัดประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลแก่อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลได้ ส่งผลให้ความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูลยังมีน้อย อาทิ จังหวัดเชียงราย เป็นต้น</p> <p>๒. บางจังหวัด พบว่าอุปกรณ์ไม่รองรับ กับโปรแกรมและแอปพลิเคชัน แก้ไขเบื้องต้น โดยแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น หากเกินขีดความสามารถ ประสานกรมฯ เพื่อแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่อไป อาทิ จังหวัดสระบุรี เป็นต้น</p>		
๖	การขับเคลื่อนตัวชี้วัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	<p>การขับเคลื่อนตัวชี้วัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. ทุกจังหวัด ได้เร่งรัดการเบิกจ่าย ในส่วนของการจัดทำ PO จังหวัด/อำเภอ จัดทำโครงการ เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ และจังหวัด/อำเภอ ขออนุมัติดำเนินโครงการต่อไป</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรมให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑ ขอให้พัฒนาการจังหวัด/อำเภอ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๒. จังหวัดส่วนใหญ่ จัดประชุมข้าราชการในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ยุทธศาสตร์จังหวัด ภารกิจสำคัญ ให้บรรลุเป้าหมาย</p> <p>๒.๑ ทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบการประเมินที่ ๒</p> <p>๒.๒ การขับเคลื่อนกิจกรรมที่สำคัญ ช่วงไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๒.๓ ภารกิจและแบ่งงานภายในสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด</p> <p>๒.๔ การคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (CDD Policy Award ๒๐๒๒)</p> <p>๓. ทุกจังหวัด ติดตามความก้าวหน้าและปัญหา/อุปสรรคตามตัวชี้วัด ผ่านการประชุมประจำเดือน และไลน์กลุ่ม</p> <p>๔. บางจังหวัด ได้ดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ ตามแบบรายงานฯ ที่กำหนด และจัดทำเป็นรูปเล่ม เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการรายงานผู้บริหารและใช้เป็นเครื่องมือการขับเคลื่อนงานต่อไป อาทิ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสระบุรี เป็นต้น</p>	<p>ให้การสนับสนุนและหาทางแก้ไข ปัญหาในการขับเคลื่อนงานที่ล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่กำหนด อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๒. ขอให้วางแผนเตรียมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๒/๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>๓. ขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงาน และส่งหลักฐานผลการดำเนินงาน หลักฐานเชิงประจักษ์ให้กรมฯ ทราบ ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด</p>	

สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
สำนักตรวจราชการ
เมษายน ๒๕๖๕